

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2558

เรียน ผอ. ศสร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ ศสร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ  
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักโรคติดต่อ อุบัติใหม่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p>	<p>ข้อเท็จจริงกรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (โรค MERS) ที่ จ.สมุทรปราการและลำปาง วันที่ 10 มิถุนายน 2558 กรมควบคุมโรค <u>ตามที่มีกระแสข่าว</u> <u>กรณีพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโรคเมอร์ส ที่จ.สมุทรปราการและจ.ลำปาง</u> <u>ซึ่งเป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้</u>นั้น ขณะนี้ ผลการตรวจ <u>ทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้ว ไม่พบการติดเชื้อโรคเมอร์ส ทั้งสอง</u> <u>ราย</u> ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในประเทศไทย ยังไม่มีรายงาน พบผู้ป่วยโรคนี้ แต่อย่างไร จึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก หากมีการตรวจพบผู้ป่วยโรคเมอร์สเมื่อใด กระทรวงสาธารณสุขจะ รีบแจ้งให้ทราบทันที เพื่อการป้องกันควบคุม โรคอย่างรวดเร็ว</p> <p>เนื่องจากประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศ ต่างๆ ต่อการระบาดของ โรคผ่านผู้เดินทางไปมาระหว่างประเทศที่มี การระบาด คือแถบตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้องค์การ อนามัยโลกยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วย ดังนั้น ไทยจึงได้ดำเนินมาตรการในการตรวจจับการระบาดของโรค ในกลุ่มเสี่ยง และหากพบผู้ป่วยก็ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว เน้นการ เฝ้าระวังที่รพ. รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล</p> <p>นอกจากนี้ เพื่อการป้องกันโรค จึงขอให้คำแนะนำต่อ ประชาชนดังนี้</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

	<p>1. ประชาชนที่เดินทางไปประเทศที่พบผู้ป่วย ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ได้แก่</p> <p>ควรสวมหน้ากากป้องกันโรค เมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ หลีกเลี่ยงการเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์/ ตลาด หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีอาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอูฐ และหลีกเลี่ยงดื่มนมอูฐดิบ</p> <p>คำแนะนำประชาชนทั่วไป คือ กินสุก ร้อน ใช้น้ำร้อนล้าง ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ</p> <p>หากมีอาการป่วยหลังเดินทางกลับประเทศ ภายใน 14 วัน เช่น ไข้สูง ไอ มีน้ำมูก ขอให้ใส่หน้ากากป้องกันโรค ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>2. ประชาชนโทรสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	
--	---	--